



สรุปข่าว สธ. ประจำวันที่ 21 สิงหาคม 2561

สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

โทร 0 2590 1311-3 โทรสาร 0 2590 1320 เว็บไซต์ <http://pr.moph.go.th/iprg/>



Mastery

เป็นนายตนเอง



Originality

สร้างสรรค์สิ่งใหม่



People Centered

ใส่ใจประชาชน



Humility

ถ่อมตน อ่อนน้อม

สื่อ	ประเด็นข่าว
ข่าวสด ไทยโพสต์ มติชน สปริงนิวส์ สวท. สำนักข่าวไทย กรมประชาสัมพันธ์ ไอเอ็นเอ็น ทีวีทุกช่อง เว็บไซต์แนวหน้า เว็บไซต์ข่าวสด เว็บไซต์กรุงเทพธุรกิจ เว็บไซต์เดลินิวส์ เว็บไซต์คมชัดลึก	การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ -เสนอข่าว พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายฯ พร้อมคณะเดินทางลงพื้นที่ จ.ระนอง และได้เยี่ยมชมบ่อน้ำแร่ร้อนรักษา วาริน ศูนย์ธาราบ้ำบัต คลินิกแพทย์แผนไทยและฝังเข็ม และศูนย์ฟื้นฟูสภาพด้วยการแพทย์ทางเลือก รพ.ระนอง โดย รัฐบาลให้ความสำคัญกับการส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดระนองให้เป็นเมืองท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ พร้อมทั้งส่งเสริม แพทย์ทางเลือก โดยการบำบัดและฟื้นฟูสุขภาพแบบดุลยภาพบำบัดด้วยน้ำพุร้อนธรรมชาติ ซึ่งปัจจุบันศูนย์ฟื้นฟูสภาพฯ ให้บริการฝังเข็ม บริการงานแพทย์แผนไทย สระธาราบ้ำบัต คลินิกเวชศาสตร์ฟื้นฟูและคลินิกกายภาพบำบัด และรพ.ระนอง มีแผนพัฒนาและส่งเสริมการบริการด้านการรักษาและการดูแลสุขภาพ ทั้งสปีทการแพทย์ ส่งเสริมการใช้สมุนไพรไทย ซึ่งปัจจุบันยังขาดครุภัณฑ์ การสนับสนุนการตรวจสุขภาพด้านเวชศาสตร์ฟื้นฟู ด้านทันตกรรม และการตรวจสุขภาพภายใน อย่างครบวงจร โดยในปีงบประมาณ 2562 ได้จัดทำแผนจัดหาครุภัณฑ์การแพทย์เพื่อพัฒนาศักยภาพการให้บริการ ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ โดยใช้งบประมาณภาค ในวงเงินประมาณ 24,575,000 บาท
ผู้จัดการออนไลน์	ปากคลองโมเดล -เสนอข่าว ศ.คลินิก เกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สธ. กล่าวภายหลังตรวจเยี่ยม รพ.สต.ปากคลอง อ.เมือง จ.ระนอง ในการป้องกันควบคุมโรคแรงงานสัญชาติพม่า ว่า รพ.สต.ปากคลอง จ.ระนอง ได้ใช้รูปแบบปากคลองโมเดล ดำเนินการในชุมชนตัวแอล เพื่อเป็นต้นแบบการดูแลสุขภาพแรงงานต่างด้าว โดยคัดเลือกตัวแทนแรงงานต่างด้าวมาอบรม เป็น อสต. 22 คน สืบสวนข้อมูลสุขภาพแต่ละหอพักในชุมชน แจกสื่อสองภาษา จัดตั้งศูนย์ถ่ายทอดความรู้และแลกเปลี่ยน เรียนรู้ ระหว่างรพ.สต. อสม. อสต. แรงงานต่างด้าวและผู้ติดตาม จัดกิจกรรมคัดกรองสุขภาพเบื้องต้น การกำจัดขยะ ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์แมลงพาหะนำโรค ช่วยเฝ้าระวังโรคโดยแจ้งข่าวและอาการเจ็บป่วยในชุมชนแก่ อสม. พี่เลี้ยงใน ชุมชนและ รพ.สต. ทำให้ขณะนี้ไม่มีปัญหาเรื่องขยะ ไม่พบโรคอุจจาระร่วงอย่างรุนแรงและไข้เลือดออกในพื้นที่ ซึ่งปัจจัย ความสำเร็จที่สำคัญคือ การมีอสม.เป็นล่ามประสานการให้บริการเชิงรุกในชุมชน สามารถนำไปขยายผลในการดูแลสุขภาพ แรงงานต่างด้าวและผู้ติดตามในรพ.สต. อื่นๆ ต่อไป
มติชน เว็บไซต์แนวหน้า	อุทกภัย -เสนอข่าว ปก.รายงานสถานการณ์อุทกภัย 10 จังหวัด ได้แก่ น่าน พะเยา เชียงราย เพชรบูรณ์ หนองคาย นครพนม อุบลราชธานี บึงกาฬ กาฬสินธุ์ และเพชรบุรี ได้ร่วมกับหน่วยทหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่ อย่างต่อเนื่อง รวมถึงแจกจ่ายถุงยังชีพและเครื่องอุปโภคบริโภคแก่ผู้ประสบภัย เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นแล้ว
มติชน	-เสนอข่าว นพ.กฤษดา วุฑฒากร ผอ.รพ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี ได้รับแจ้งว่ามีผู้ป่วยหนัก คือ น.ส.สุภาพร เก่งเดินดง อายุ 19 ปี ชาวบ้านจะแก ต.โลโว อ.สังขละบุรี แต่เฮลิคอปเตอร์ไม่สามารถบินเข้าพื้นที่ได้ จึงนำเจ้าหน้าที่เดินทางด้วย รถยนต์เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 19 ส.ค. จนเวลา 20.00 น. ทีมงานชุดแรกได้วิฑูตติดต่อกลับมาว่าไม่สามารถเดินทาง กลับมาได้ เนื่องจากรถยนต์มีปัญหาขณะข้ามลำน้ำที่มีระดับน้ำสูง และติดอยู่กลางป่า ไม่มีอาหารและน้ำดื่ม รพ.ได้ขอ สนับสนุนรถยนต์ขับเคลื่อน 4 ล้อ เข้าไปรับผู้ป่วยในฝั่งเมียนมา โดยได้รับการช่วยเหลือจากหน่วยกู้ชีพพญาตองซู (เมียน มา) และอาสาสมัครพิทักษ์กาญจนจืดบ้านพระเจดีย์สามองค์ พบทีมช่วยเหลือทีมแรกและผู้ป่วย และได้เคลื่อนย้ายผู้ป่วย กลับประเทศไทยนำส่งรพ.ได้อย่างปลอดภัยในเวลา 03.30 น.วันนี้ ใช้เวลารวมกว่า 17 ชม.
กรมประชาสัมพันธ์	-เสนอข่าว สถานการณ์น้ำท่วมขังในจังหวัดน่าน เริ่มคลี่คลายลงแล้ว หน่วยงานต่างๆ ได้ลงพื้นที่ทำความสะอาดหลังน้ำลด
มติชน ไทยโพสต์ กรุงเทพธุรกิจ	สารเคมีกำจัดศัตรูพืช -เสนอข่าว การแถลงข่าว "เปิดเผยรายการที่ถูกปกปิด เบื้องหลังมดอ๊อปปิค ไม่แบนสารพิษร้ายแรง" ที่สวนชีวิติ ไทรมา โดย นายวิฑูรย์ เลี่ยนจำรูญ ผอ.มูลนิธิชีวิติ ได้เปิดเผยรายงานจากคณะกรรมการเฉพาะกิจซึ่งมาจากการแต่งตั้งของ คณะกรรมการวัตถุอันตรายที่ให้มีการพิจารณาในเรื่องนี้ ระบุว่า มี 11 ประเด็นที่ไม่ชอบมาพากล คือ 1.จงใจเลือกข้อมูลมา

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>มติชน</p> <p>มติชน</p> <p>เดลินิวส์ คอลัมน์ คนหน้า 5</p>	<p>สรุปเพื่อสนับสนุนให้มีการใช้สารพิษร้ายแรงต่อ 2. ซ่อนข้อมูลผลกระทบ 3. โยนทิ้งงานวิจัยที่น่าเชื่อถือ 4. บิดเบือนเหตุผลของการเสนอแบน 5. แผลงข้อมูลปิดบังความเสี่ยง 6. ปฏิเสธงานวิจัยใหม่ๆ 7. อ้างข้อมูลย่อยลดทอนปัญหาใหญ่ 8. เลือกใช้ข้อมูล บริษัท 9. อ้างเป็นความผิดของเกษตรกร 10. ละเลยทางเลือกที่ดีกว่า และ 11. ชื่นนำความคิดเห็นของคณะกรรมการ</p> <p>โดยในคณะกรรมการวัตถุอันตราย มีผู้คัดค้านมติเพียง 2 คน คือ รศ.จิราพร ลิ้มปานานนท์ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการคุ้มครองผู้บริโภค เสนอให้แบน และ นพ.พุลลาภ ฉันทวิจิตรวงศ์ รองเลขาธิการ ออย. เสนอให้แบนพาราควอตและคลอร์ไพริฟอส และจำกัดการใช้ไกลโฟเซต ส่วนกรณีพาราควอต เสนอให้แบนเพียง 4 คน คือ เลขาธิการ ออย. ตัวแทนกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ อธิบดีกรมปศุสัตว์ และ รศ.จิราพร ซึ่งชัดเจนว่า มติคณะกรรมการวัตถุอันตรายเพิกเฉยผลต่อสุขภาพของประชาชน ซึ่งมูลนิธิชีววิถีและมูลนิธิเพื่อผู้บริโภค รวมทั้งภาคีเครือข่าย 700 องค์กร จะเป็นแกนหลักในการฟ้องร้องคณะกรรมการวัตถุอันตรายต่อศาลปกครอง โดยอยู่ระหว่างประสานเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบ และจะจับตามองการประชุมของคณะกรรมการแก้ไขปัญหาการใช้สารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืชที่มีความเสี่ยงสูง ที่มีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน หากยังเดินตามรอยคณะกรรมการวัตถุอันตราย นายกฯ ต้องรับผิดชอบ</p> <p>ด้าน น.ส.ปรกชล อู๋ทรัพย์ ผู้ประสานงาน THAI-PAN กล่าวว่า สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์พบว่าไกลโฟเซตสามารถกระตุ้นการเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็งเต้านมได้เช่นกัน ถือว่ามีความเสี่ยง ซึ่งล่าสุดคณะลูกขุนของสหรัฐมีคำสั่งให้บริษัทมอนซานโต้จ่ายค่าชดเชยแก่ผู้ป่วยมะเร็งเกือบหมื่นล้านบาท ซึ่งชัดเจนว่ามีผลกระทบต่อสุขภาพ</p> <p>ทั้งนี้ ในวันที่ 21 ส.ค. คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านสาธารณสุข จะประชุมหารือเรื่องนี้กับคณะกรรมการปฏิรูปฯ ด้านสิ่งแวดล้อมและด้านสังคม ก่อนจะมีการประชุมคณะกรรมการแก้ไขปัญหาการใช้สารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืชที่มีความเสี่ยงสูง ในวันที่ 22 ส.ค. นี้ที่ทำเนียบรัฐบาล</p> <p>- เสนอข่าว นายสมบูรณ์ ยินดียั่งยืน รองปลัด ก.อุตสาหกรรม ในฐานะประธานคณะกรรมการวัตถุอันตราย กล่าวว่า วันที่ 30 ส.ค. นี้ กรมวิชาการเกษตรจะนำเสนอข้อมูลการจัดทำหลักเกณฑ์การจำกัดการใช้วัตถุอันตราย 3 รายการต่อคณะกรรมการวัตถุอันตราย ก่อนจะประกาศบังคับใช้ต่อไป ซึ่งจะนำมติของคณะกรรมการแก้ไขปัญหาการใช้สารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืชที่มีความเสี่ยงสูง มาประกอบการพิจารณาด้วย</p> <p>บทความ</p> <p>- เสนอบทความว่า ข้อเรียกร้องของภาคประชาชนที่ให้รัฐบาลยกเลิกการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืช 3 ชนิด ประกอบด้วย พาราควอต คลอร์ไพริฟอส และไกลโฟเซต กลับมารื้อนระอุอีกครั้ง หลังจากคณะลูกขุนของศาลในนครซานฟรานซิสโก สหรัฐอเมริกา มีคำสั่งให้ บ.มอนซานโต้ จ่ายค่าชดเชย 289 ล้านดอลลาร์ ให้กับอดีตผู้ดูแลสนามหญ้าของโรงเรียนที่กำลังจะเสียชีวิตด้วยโรคมะเร็ง ซึ่งภาคประชาชนของไทยกำลังจะใช้บรรทัดฐานนี้กับหน่วยงานหรือองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณา "ยกเลิก" หรือ "ไม่ยกเลิก" การใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชทั้ง 3 ชนิดในประเทศไทยด้วยเช่นกัน</p> <p>โดยวันที่ 21 ส.ค. คณะทำงานปฏิรูประบบความหลากหลายทางชีวภาพ กรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ จะประชุมนำเสนอข้อมูลผลกระทบของพาราควอตต่อความหลากหลายทางชีวภาพ และเรียกร้องให้แบนสารพิษร้ายแรง นอกจากนี้ คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านสาธารณสุข จะประชุมร่วมกับคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านสังคม และคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อสรุปเป็นมติจากที่ประชุมเสนอต่อคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ และวันที่ 22 ส.ค. คณะกรรมการแก้ไขปัญหาสารเคมีกำจัดศัตรูพืชที่มีความเสี่ยงสูง ที่นายกรัฐมนตรีลงนามแต่งตั้ง จะจัดประชุมนัดแรก จากนั้นอีกไม่เกิน 2 สัปดาห์ มูลนิธิชีววิถีและมูลนิธิเพื่อผู้บริโภคจะฟ้องเอาผิดคณะกรรมการวัตถุอันตราย</p> <p>- กล่าวว่า ยังหาจุดจบไม่ได้ ระหว่างฝ่ายคัดค้านไม่ให้ใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืช 3 ชนิด กับกลุ่มสนับสนุนที่เห็นความสำคัญและอยากใช้ต่อ แต่ดูเหมือนฝ่ายคัดค้านกำลังได้เปรียบ เพราะคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านสาธารณสุข และรมช.เกษตรฯ ประกาศตัวร่วมผลักดัน ทั้งนี้ พาราควอต คลอร์ไพริฟอสและไกลโฟเซต มีการใช้อย่างแพร่หลายมานาน หากมันใจว่ามีอันตราย ควรเร่งให้ความรู้กับเกษตรกรให้ตระหนักต่อพิษภัยพร้อมกับหาทางเลือกอื่นเพื่อนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม ไม่อยากให้ใช้วิธีการแบบเอ็นจีโอ คือขยายข่าวสร้างความหวาดกลัว และสร้างเงื่อนไขกดดันให้รัฐใช้อำนาจเด็ดขาดโดยไม่ได้พิจารณาผลกระทบรอบด้าน ส่วนข้าราชการที่รับสินบนเพื่อออกใบอนุญาตนำเข้าสารเคมี 3 ชนิด ต้องส่งหลักฐานให้ป.ช.ดำเนินการทันที</p>
<p>เดลินิวส์</p>	<p>ขยะพิษ</p> <p>- เสนอข่าว นายประสูตร หอมบันเทิง นายอำเภอเมืองชัย จ.กาฬสินธุ์ พร้อมฝ่ายปกครอง ลงพื้นที่พบชาวบ้านที่ประกอบอาชีพคัดแยกขยะอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อสอบถามปัญหา พร้อมรณรงค์ให้ความรู้เกี่ยวกับการคัดแยกขยะ การป้องกันตนเองให้ปลอดภัยทั้งร่างกายและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนขอความร่วมมือเฝ้าระวังการนำเข้าขยะต่างประเทศที่เป็นอันตราย โดยนายไกรสร กองฉลาด ผวจ.กาฬสินธุ์ ได้มอบหมายภาคส่วนที่เกี่ยวข้องใช้มาตรการเข้มงวด ป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบต่อ</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	<p>สุขภาพ สิ่งแวดล้อม หรือเป็นแหล่งเพาะพันธุ์เชื้อโรค พร้อมทั้งเฝ้าระวังการนำเข้าขยะพิษตลอด 24 ชั่วโมง ควบคู่กับการตรวจสุขภาพชาวบ้าน รวมทั้งเดินหน้าสร้างเตาเผาขยะ โดยผลการใช้มาตรการเข้มงวด สามารถจับกุมชาวบ้าน 2 คนที่ลักลอบเผาขยะอิเล็กทรอนิกส์ในบริเวณบ่อกำจัดขยะของ อบต.โคกสะอาด เมื่อนำตัวไปตรวจเลือดพบสารตะกั่วตกค้างในกระแสเลือด แต่ยังคงอยู่ในเกณฑ์ต่ำ จึงนำไปบำบัดสารพิษต่อไป ส่วนผลการตรวจจับขยะพิษนำเข้าจากต่างประเทศนั้น ไม่พบผู้กระทำความผิด</p> <p>ขณะที่ ชาวบ้านบางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 551 คน รวมตัวยื่นหนังสือคัดค้านสร้างโรงงานคัดแยกขยะเหล็กในหมู่ 9 ต.ทองมงคล เนื่องจากเป็นพื้นที่ชุมชน-เกษตรกรรม เกรงเกิดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม-เสียง การจัดการสิ่งปฏิกูล</p>
<p>ไทยโพสต์ ผู้จัดการออนไลน์</p>	<p>ค้านร่างพ.ร.บ.ยา</p> <p>-เสนอข่าว ภก.จิระ วิภาควงษ์ ประธานชมรมเภสัชสาธารณสุขแห่งประเทศไทย กล่าวว่า ชมรมฯ ได้ร่วมกันวิเคราะห์ร่าง พ.ร.บ. ยา พ.ศ. ... เห็นว่ามีจุดที่ต้องปรับปรุงแก้ไขจำนวนมาก จึงออกแถลงการณ์ชี้แจงข้อที่ต้องแก้ไขต่อสังคม โดยมีสาระสำคัญ เช่น นิยามยาสามัญประจำบ้านที่ไม่รัดกุม การปล่อยให้อาชีพต่าง ๆ ขายยาได้ การไม่แบ่งประเภทยาตามหลักสากล ให้ชัดเจนยาชีววัตถุ และการโฆษณา เป็นต้น และขอให้ย.มาตกลงกันว่าจะเปลี่ยนแปลงหรือไม่เปลี่ยนแปลงอะไรบ้าง</p> <p>ภญ.ศิริรัตน์ ตันปิชาติ นายกสมาคมเภสัชกรรมชุมชน กล่าวว่า การแก้ไขร่าง พ.ร.บ. ยา ในครั้งนี้ ไม่คำนึงถึงหลักการ เช่น ร้านยาที่มีหน้าที่หลัก คือขายยาโดยเภสัชกร ตามกฎหมาย แต่กลับออกกฎหมายให้อาชีพต่าง ๆ ขายยาได้ด้วย ไม่มีการควบคุมการขายยาออนไลน์ ทั้งนี้ ได้ชวนให้ร้านยาที่เป็นสมาชิกสมาคมเภสัชกรรมชุมชนทั่วประเทศร่วมคัดค้านด้วย</p> <p>ผศ.ภญ.วรรณภา ศรีวิริยานุภาพ ผอ.วิทยาลัยการคุ้มครองผู้บริโภคด้านยาและสุขภาพ สมาเภสัชกรรม กล่าวว่า จากการวิเคราะห์ร่างพ.ร.บ.ยา ของ ออย พบว่า 1. อย.รับฟังความคิดเห็นจากหน่วยงานและองค์กรต่าง ๆ แต่เลือกบางประเด็นมาแก้ไขปรับปรุง 2. ไม่คุ้มครองความปลอดภัยต่อผู้บริโภคโดยใช้หลักการกฎหมายที่ผิด 3. ไม่สนใจหลักการสมดุลและตรวจสอบในการจ่ายยา และ 4. ไม่ให้ความสำคัญกับข้อเสนอของวิชาชีพเภสัชกรรม ซึ่งเกี่ยวข้องโดยตรง ดังนั้นจะนำข้อมูลเสนอศูนย์ประสานการศึกษาเภสัชศาสตร์แห่งประเทศไทย เพื่อให้คณาจารย์เภสัชศาสตร์และนิสิตนักศึกษาเภสัชศาสตร์ทั่วประเทศเข้าใจปัญหาของการออกกฎหมายนี้ และร่วมกันนำเสนอให้มีการแก้ไขตลอดจนคัดค้านกฎหมายฉบับนี้อย่างแข็งขันต่อไป</p>
<p>โพสต์ทูเดย์</p>	<p>การใช้หุ่นยนต์ทำงานแทนเภสัชกร</p> <p>-เสนอข่าว นายกิตติ พิทักษ์นิตินันท์ อดีตนายกสภาเภสัชกรรม และหัวหน้าทีมเชี่ยวชาญกรมการแพทย์ เปิดเผยว่า ขณะนี้กลุ่มผู้ประกอบการวิชาชีพเภสัชกรรมเตรียมแผนรองรับเพื่อไม่ให้หุ่นยนต์ (เอไอ) เข้ามาทำงานแทนได้ โดยจะเน้นไปที่การผลิตเภสัชกรเฉพาะทาง ที่ต้องใช้ความรู้ความเชี่ยวชาญและไม่สามารถใช้เทคโนโลยีมาทำแทนได้ หลังผลวิจัยระบุว่า เภสัชกรหรือพนักงานจ่ายยาในโรงพยาบาลเป็นหนึ่งในอาชีพที่จะถูกแทนที่ได้ด้วยหุ่นยนต์ในอนาคต ซึ่งมีโอกาสสูงถึง 94%</p>
<p>เดลินิวส์ คอลัมน์ คนหน้า 5</p>	<p>สถิติฆ่าตัวตาย</p> <p>-กล่าวว่า มีโพลสถิติการฆ่าตัวตายของคนไทยสูงจนน่าตกใจ 16 รายต่อประชากรแสนคน ทำให้กรมสุขภาพจิตต้องรีบให้ข้อมูลว่ามีแค่ 6-6.5 รายต่อประชากรแสนคนเท่านั้น เมื่อดูสถิติย้อนหลัง พบตัวเลขน่าสนใจ คือ 3 จังหวัดชายแดนใต้ เป็นพื้นที่ที่มีคนฆ่าตัวตายน้อยที่สุดติดต่อกันหลายปี ขณะที่จังหวัดทางภาคเหนือหลายแห่งอยู่ท่ามกลางภูมิประเทศที่สวยงาม กลับมีสถิติการฆ่าตัวตายสูงสุดติดต่อกันหลายปี น่าศึกษาว่าอะไรเป็นสาเหตุแห่งความแตกต่าง</p>
<p>ไทยโพสต์ ไทยรัฐ โพสต์ทูเดย์ ผู้จัดการ รายวัน สยามรัฐ เว็บไซต์แนวหน้า NBT</p>	<p>ยกระดับมาตรฐานอาหาร</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงศ์ รองปลัด สธ. เป็นประธานเปิดงานพร้อมแถลงข่าวความสำเร็จ “กิจกรรมยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์อาหาร ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจระดับเติบโต (STRONG / REGULAR LEVEL) ปี 2561” ในการสร้างมาตรฐานสถานประกอบการแม่ข่าย PRIMARY GMP ร่วมกับภาคีเครือข่าย 4 หน่วยงาน คือ ออย. สวทช. บริษัทห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด และสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม พร้อมมอบรางวัลกิจกรรม “PRIMARYGMP AWARD 2018 : รางวัลแม่ข่ายนวัตกรรมอาหาร”</p> <p>นพ.พูลลาภ ฉันทวิจิตรวงศ์ รองเลขาธิการ ออย. กล่าวว่า ออย.ได้จัดทำโครงการดังกล่าว เพื่อกระตุ้นจิตสำนึก ความมีคุณธรรมและจริยธรรมในการประกอบการ และมุ่งเน้นให้สถานประกอบการที่ได้รับรางวัลเป็นแบบอย่างที่ดี เพื่อช่วยลดปัญหาการผลิตสินค้าที่ไม่มีคุณภาพและช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้บริโภค และกระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก</p> <p>ด้าน ดร.จิตตภา สมิตินันท์ รองผอ. สวทช. กล่าวว่า โครงการนี้จะทำให้สถานประกอบการที่เข้าร่วมมีความมั่นใจในผลิตภัณฑ์ ทั้งคุณภาพ มาตรฐาน และความปลอดภัย และยังช่วยยกระดับสินค้า OTOP ของไทยให้เป็นผลิตภัณฑ์นวัตกรรม</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
สำนักข่าวไทย เว็บไซต์ข่าวสด เว็บไซต์สปริงนิวส์ ผู้จัดการออนไลน์ มติชนออนไลน์	<p>เตือนคำแนะนำสุขภาพออนไลน์</p> <p>-เสนอข่าว พญ.อัมพร เบญจพลพิทักษ์ รองอธิบดีกรมอนามัย และโฆษก สธ. กล่าวว่า จากการติดตามเฝ้าระวังการโฆษณา คำแนะนำผ่านสื่อต่างๆ โดยเฉพาะทางโซเชียลมีเดีย พบมีการเชิญชวน แนะนำวิธีการดูแลสุขภาพของคลอทดด้วยวิธีต่างๆ เพื่อให้สะอาด กำจัดเชื้อแบคทีเรีย หรือแนะนำวิธีให้ผู้ที่มีบุตรยาก ทำให้ประชาชนที่รับสารผ่านสื่อออนไลน์เข้าใจผิด และปฏิบัติตามคำแนะนำดังกล่าว ซึ่งนอกจากจะไม่ได้ผลแล้ว ยังทำให้เสียเวลาในการรักษาและอาจเกิดอันตรายตามมาได้ จึงขอให้ประชาชนอย่าตกเป็นเหยื่อหลงเชื่อคำโฆษณาเชิญชวนที่ไม่เกิดประโยชน์และเสี่ยงอันตราย</p>
สำนักข่าวไทย มติชนออนไลน์ เว็บไซต์แนวหน้า	<p>ไบโพลาร์</p> <p>-เสนอข่าว นพ.สมัย ศิริทองถาวร รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าวว่า ในประเทศไทย ขณะนี้คาดว่าผู้ป่วยไบโพลาร์ประมาณร้อยละ 1-2 ของประชากร โดยครึ่งหนึ่งของผู้ป่วยอยู่ในระบบ ได้รับการรักษาและรับประทานยาอย่างต่อเนื่อง แต่อีกส่วนอาจไม่ได้พบแพทย์ และอยู่ระหว่างการค้นหา ซึ่งอาการผู้ป่วยไบโพลาร์ หรือโรคอารมณ์ 2 ขั้ว จะมีวิถีชีวิตเปลี่ยนไปจากเดิม ช่วงที่แสดงอาการอาจมีอาการครั้งรุนแรงมาก ๆ หรือสนุกแบบสุดๆ ทำกิจกรรมตลอดเวลา หากอยู่ในช่วงซึมเศร้า จะเศร้าแบบสุดๆ และบางช่วงอาจมีความคิดฆ่าตัวตายได้ วิธีการรักษา เริ่มจากการรับประทานยาและปรับพฤติกรรม ชักจี้ความคิดที่คิดไม่ถูกต้อง เพื่อควบคุมพฤติกรรม ร่วมกับการออกกำลังกาย และอาศัยกำลังใจจากญาติ</p>
ข่าวสด	<p>วิธีดูแลลูก</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ภาณุวัฒน์ ปานเกตุ รองอธิบดีกรม สบส. แนะนำให้ผู้ที่ เป็นแม่ นำหลักสุขบัญญัติไปใช้ปฏิบัติเพื่อสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัวให้อบอุ่น เริ่มด้วยการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ถึงอายุ 6 เดือน และกินนมแม่ต่อเนื่องควบคู่กับอาหารตามวัยไปจนถึง 2 ปีหรือนานกว่านั้น</p> <p>นายชาญยุทธ พรหมประพัฒน์ ผอ.กองสุขศึกษา แนะนำวิธีสำหรับแม่่มือใหม่ 1.เลี้ยงลูกด้วยนมแม่ 2.ทานอาหารให้ครบ 5 หมู่ ดื่มน้ำสะอาด ไม่น้อยกว่า 8 แก้วต่อวัน 3.งดสูบบุหรี่ หลีกเลี้ยงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และ 4.ออกกำลังกายเคลื่อนไหวออกแรง ตามคำแนะนำของแพทย์</p>
สยามรัฐ เว็บไซต์ Mthai สำนักข่าวไทย ผู้จัดการออนไลน์ ไอเอ็นเอ็น เว็บไซต์ thaiquote บ้านเมืองออนไลน์ เชียงใหม่นิวส์	<p>ภาวะเท้าแบน</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ณรงค์ อภิกุลวณิช รองอธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า ภาวะเท้าแบนเกิดจากความผิดปกติของโครงสร้างเท้า แบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่ เท้าแบนแต่กำเนิด เกิดจากการถ่ายทอดทางพันธุกรรม และเท้าแบนที่เกิดขึ้นภายหลัง มีสาเหตุจากวิถีชีวิต รวมถึงการได้รับอุบัติเหตุ การรักษาแบ่งเป็น 1.วิธีบำบัดทางกายภาพ โดยใส่อุปกรณ์เสริมที่เท้า เช่น แผ่นรองเท้าเฉพาะบุคคล เพื่อช่วยบรรเทาอาการเจ็บเท้าและหนุนเท้า ออกกำลังกายยืดกล้ามเนื้อและเนื้อเยื่อที่ยึดเชื่อมกันของขาส่วนล่าง โดยนักกายภาพบำบัดจะเป็นผู้ให้คำแนะนำ 2.การรักษาด้วยยา และ 3.การผ่าตัด</p>
สยามรัฐ คอลัมน์ สังคม สยามรัฐ	<p>อบรม กม.การแพทย์ฉุกเฉิน</p> <p>-เสนอข่าว ร.อ.นพ.อัจฉริยะ แพงมา เลขาธิการ สพฉ. เป็นประธานเปิดการอบรมเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายการแพทย์ฉุกเฉิน และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติการในระบบการแพทย์ฉุกเฉิน ประจำปี 2561 รุ่นที่ 3 ที่ห้องแมจิก 3 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น</p>
ข่าวสด	<p>บริการโรคไต รพ.นพรัตนราชธานี</p> <p>-เสนอข่าว นพ.สมบูรณ์ ทศบวร ผอ.รพ.นพรัตนราชธานี กล่าวว่า ขณะนี้รพ. ได้ให้บริการผู้ป่วยโรคไต ทั้งการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม และการล้างไตทางช่องท้อง โดยเน้นเรื่องความปลอดภัย ได้รับการรับรองมาตรฐานโดยคณะกรรมการตรวจรับรองมาตรฐานการรักษาโดยการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม การตรวจรับรองจากสถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพ และการตรวจรับรองจากแพทยสภา มีเครื่องไตเทียมทั้งแบบมาตรฐานและเครื่องไตเทียมชนิดประสิทธิภาพสูงไว้ให้บริการผู้ป่วย และยังส่งเสริมให้บุคลากรหน่วยไตเทียมพัฒนาศักยภาพด้านงานวิชาการที่มีการเผยแพร่งานวิจัยทั้งในและต่างประเทศ และเป็นต้นแบบแก่หน่วยงานอื่นๆ</p>
ไทยรัฐ	<p>100 ปี การสาธารณสุขไทย จ.ขอนแก่น</p> <p>-เสนอข่าว นายอลงกต วรกี ปลัดจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานเปิดกิจกรรมรณรงค์เดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพ ฉลองครบรอบ 100 ปี การสาธารณสุขไทย ภายในสวนสาธารณะบึงทุ่งสร้าง เพื่อรณรงค์ให้คนไทยหันมาออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ลดความเสี่ยงต่อโรคต่างๆ มีชาวขอนแก่นพร้อมใจสวมเสื้อสีฟ้าร่วมเดินวิ่งกว่า 2,000 คน ระยะทาง 5 กม.</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
บ้านเมืองออนไลน์	<p>เจ้าหน้าที่ สอ.ช่วยรักษาผู้เสียชีวิต</p> <p>-เสนอข่าว โลกออนไลน์ชื่นชม น.ส.ปนิดา กิสิรัมย์ นักวิชาการสาธารณสุข รพ.สต.ชุมชนสองชั้น ต.สองชั้น อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์ ที่ช่วยเย็บแผลให้ผู้เสียชีวิตขนาดใหญ่ที่ถูกใบพัดตัดท่อน้ำเป็นแผลฉกรรจ์ แล้วนำไปปล่อยคืนสู่ธรรมชาติ</p>
ไทยรัฐ	<p>รพ.ลงทุนพัฒนามาตรฐานการผลิตยาสมุนไพร</p> <p>-เสนอข่าว นพ.สมบัติ ผดุงวิทย์วัฒนา นพ.สจ.สตูล เป็นประธานเปิดอาคารผลิตยาสมุนไพร รพ.ลงทุน และกล่าวว่า รพ.ลงทุน ประสบความสำเร็จในการพัฒนาการผลิตยาสมุนไพรตามมาตรฐาน GMP และจะพัฒนาการผลิตยาสมุนไพรเข้าสู่มาตรฐาน WHO-GMPภายใต้โครงการประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์สมุนไพร รพ.ลงทุน สู้สังคม</p>
เดลินิวส์	<p>มอบถุงผ้าใส่ยา</p> <p>-เสนอข่าว ดร.รัฐสภา นพเกตุ กำนันตำบลหัวสำโรง อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา นำถุงผ้าสำหรับใส่ยา 590 ถุง ไปมอบให้กับ รพ.แปลงยาว เพื่อสนับสนุนโครงการ "ถุงผ้าใส่ยาผู้ป่วย" โดยมี พญ.ทิพวรรณ ไชยประการ ผอ.รพ.แปลงยาว เป็นผู้รับมอบ</p>
มติชน คอลัมน์ จับกระแสทั่ว ไทย	<p>ไขเลือดออก</p> <p>-เสนอข่าว นายอภิเดช พรหมคุ้ม สสอ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี นำ อสม.อำเภอเกาะสมุยรณรงค์การกำจัดลูกน้ำยุงลายในชุมชนหมู่ 3 ต.อ่างทอง เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก โดยออกสำรวจแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายตามสถานที่ วัด โรงเรียน แหล่งชุมชน และบ้านเรือนประชาชน เพื่อให้ความรู้ แจกทรายอะเบทพร้อมแผ่นพับ และกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย</p>
โพสต์ทูเดย์ คอลัมน์ Health HealthMe	<p>วัลโรค</p> <p>-เสนอบทความ ปัจจุบันไทยมีผู้ป่วยวัลโรคใหม่ 1.2 แสนราย/ปี แต่มีผู้ป่วยเข้าสู่ระบบรักษาเพียง 60% เสียชีวิตปีละ 1.2 หมื่นราย อัตราสำเร็จของการรักษา 80% ซึ่งไทยได้ตั้งเป้าหมายรณรงค์ลดวัลโรคจนไม่เป็นปัญหาสาธารณสุขอีกภายในปี 2578</p> <p>พญ.ผลิน กมลวัฒน์ ผอ.สำนักวัลโรค กล่าวว่า วัลโรคเป็นโรคติดต่อระบบทางเดินหายใจ แม้จะไม่ติดต่อง่าย แต่การอยู่ใกล้ชิดกับผู้ป่วยที่ยังไม่ได้รับการรักษาจะมีความเสี่ยงสูง นอกจากนี้ ผู้ที่มีภูมิคุ้มกันร่างกายไม่แข็งแรง เช่น เด็กเล็ก ผู้ป่วยเบาหวาน ผู้ติดเชื้อเอชไอวี จะมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้น ซึ่งคนที่ติดเชื้อวัลโรคแล้ว 100 คน จะมีเพียง 10 คนเท่านั้นที่จะป่วยซ้ำ</p>
มติชน	<p>ไขหวัดใหญ่</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ชวินทร์ ศิรินาค ผอ.สำนักอนามัย กทม. เปิดเผยสถานการณ์โรคไขหวัดใหญ่ใน กทม. ตั้งแต่ ม.ค.-ก.ค. 2561 มีผู้ป่วย 19,768 ราย ส่วนภาพรวมทั้งประเทศพบผู้ป่วยไขหวัดใหญ่ 79,912 ราย เสียชีวิต 13 ราย จังหวัดที่ป่วยสูงสุด 5 ลำดับ ได้แก่ กทม. เชียงใหม่ ระยอง พะเยา และอุตรดิตถ์</p>
สปริงนิวส์	<p>โรคจากการกินหมุกรอบ</p> <p>-เสนอข่าว ข้อมูลจากเฟซบุ๊ก PLEASE HEALTH BOOKS เครือข่ายคนไทยไร้พุง ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย โดย ดร.ฉัตรภา หัตถโกศล อาจารย์ประจำภาควิชาโภชนวิทยา คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ระบุว่า การบริโภคหมุกรอบเป็นประจำ มีความเสี่ยง 8 กลุ่มโรค ได้แก่ 1.โรคอ้วนและอ้วนลงพุง 2.โรคกล้ามเนื้อหัวใจผิดปกติ 3.โรคหลอดเลือดหัวใจและโรคหลอดเลือดสมองตีบตัน 4.โรคมะเร็งตับโรคมะเร็งเต้านมและโรคมะเร็งปากมดลูก 5.โรคระบบทางเดินหายใจและโรคมะเร็งปอด 6.โรคไต 7.โรคเบาหวาน และ 8.โรคความดันโลหิตสูง ดังนั้น ควรกินในปริมาณที่เหมาะสม ควรไม่เกินสัปดาห์ละ 1-2 ครั้ง</p>
กรมประชาสัมพันธ์	<p>อีโบล่า</p> <p>-เสนอข่าว กระทรวงสาธารณสุขคองโก รายงานเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาว่า การแพร่ระบาดของอีโบล่าครั้งแรกเมื่อวันที่ 1 ส.ค. เกิดขึ้นในจังหวัดนอร์ทคิฟู ทำให้มีผู้เสียชีวิต 49 คน จากทั้งหมด 90 กรณี โดยทั้ง 49 คนเสียชีวิตจากการใช้เลือดออก ในจำนวนนี้ 63 คนได้รับการยืนยันว่าติดเชื้อ และ 27 คนอาจติดเชื้อ</p>